

{jcomments on}Đôi Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 tại Sydney đã kết thúc. ĐGH Bênêđictô XVI và các phái đoàn giới trẻ hành hương đến thăm khắp bốn phần thế giới của Giáo Hội Công Giáo tại Úc Châu trở về bình an.

Sự kiện này báo cáo nhậm ngày Đôi Hội Giới Trẻ Thế Giới (ĐHGTTG) đến với mọi người khắp nơi trên thế giới và nhất là Công Đoàn Người Việt Tỵ Do Úc Châu (CĐNVTD/UC) luôn in đậm trong tâm trí khó quên. Trong thời gian qua, Công Đoàn này đã phải đương đầu với nhiều thử thách thất vọng và đã chứng minh một cách anh dũng. Đó là thành tích phá vỡ âm mưu của chính Công Đoàn Sinh Viên Nam trong kế hoạch lôi kéo Tông Giáo nhằm dấn bước của chúng trong ĐHGTTG, nhưng âm mưu này đã bị CĐNVTD/UC bị gãy qua ý chí và sức mạnh hào hùng khi nhìn người phải thán phục.



Hình ảnh RANG CỎ VÀNG bay khắp nơi trong ngày Lễ Mẹ Mẹ ĐHGTTG đã ghi lên trong lòng những người Việt Nam yêu chuộng Tự Do sự xúc động mãnh liệt và niềm vui khó diễn tả. Theo lời Ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Công Đoàn Người Việt Tỵ Do Liên Bang Úc Châu (CĐNVTDLB/UC) thì đây là cuộc Biểu Diễn Cỏ Vàng lớn nhất trong lịch sử Công Đoàn Người Việt tỵ nạn gia này. Trước khi mở màn nguyên nhân đến với sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ này, tôi muốn dấn bước nghiêm mình cúi đầu khâm phục trước thành quả lao mà Công Đoàn Người Việt Tỵ Do Úc Châu đã đạt được. Nói đúng hơn, tôi xin ca ngợi đội ngũ lãnh đạo của Ban Chấp Hành CĐNVTD/UC và Công Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Sydney, cùng với tinh thần đoàn kết của toàn thể đồng hương tại Úc Châu trong việc Biểu Diễn Lá Cỏ Vàng chính nghĩa với khí thế cao ngút trời và địa cầu.

## **CÔNG ĐOÀN NGƯỜI VIỆT TỴ DO TẠI ÚC CHÂU**

## Ý Chí và Sứ Mệnh của Công Đoàn Người Việt Tỵ Do tại Úc Châu

T&#225;c Gi&#7843;: LM. Nguyễn Hữu L

Th&#7913; B&#7843;y, 13 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2010 14:52

---

Đông bào Việt Nam tỵ nạn Công Sản tại Úc Châu là một Công Đoàn tỵ chỵc rỵt chỵt chỵ theo hỵ thỵng Liên Bang, Tỵu Bang và Lãnh Thỵ. Đỵi đỵn Công Đoàn Người Việt Tỵ Do Úc Châu đỵng đỵu là một vỵ Chỵ Tỵch Liên Bang, 6 vỵ Chỵ Tỵch Tỵu Bang và 2 vỵ Chỵ Tỵch Lãnh Thỵ. Có thỵ ví vai trò cỵa Ban Chỵp Hành CĐNVTDLB/UC nhỵ một chiỵc dù cỵa tỵt cỵ các tỵu bang, các đỵng phái quỵc gia, các tỵ chỵc, các hỵi đỵn, các đỵn thỵ....cỵa ngۆi Việt trên toàn nۆi cỵ Úc. Mỵi thành viên trong Công Đoàn đỵu liên kỵt hۆt đỵng nhỵp nhẹng. Nhỵ hỵ thỵng tỵ chỵc hàng đỵc rỵt chỵt chỵ và ý thỵ trách nhiỵm cỵa tỵng thành viên, nên Công Đoàn Người Việt Tỵ Do Úc Châu rỵt vỵng mỵnh trong các sinh hoỵt chung, vỵ chính trỵ cũng nhỵ văn hoỵ và các hoỵt đỵng cho công ích.

Đỵc biỵt nhỵ hỵ thỵng tỵ chỵc và sỵ đỵn kỵt cỵ các tỵu bang, các tỵ chỵc, các đỵn thỵ, các hỵi đỵn..... nên CĐNVTD/UC tỵo đỵc sỵc mỵnh đỵ trỵ nên thành trỵ vỵng chỵc trong vỵc ngăn chỵn bỵt cỵ âm mỵu xỵo quyỵt nào cỵa Công Sản Việt Nam muỵn gieo rỵc ỵ nh hỵng tỵi đỵt nۆi cỵ này. Trong quá khỵ, Công Đoàn Người Việt Tỵ Do Úc Châu đỵ quyỵt tâm trong vỵc tỵy trỵ và bỵ gây âm mỵu cỵa Công Sản qua các vỵ chỵng VTV4, vỵ chỵng đỵn văn công Việt cỵng mang tên Duyên Dáng Việt Nam. Nhỵng hۆng hỵn nhỵt là Công Đoàn này đỵ bày tỵ sỵc mỵnh và khỵ thỵ chỵa tỵng thỵy trong ngày Vinh Danh Cỵ Vàng vào ngày Chỵ nhỵt 20 thặng 7 năm 2008 nhỵn Thặng Lỵ Bỵ Mỵc Đỵi Hỵi Giỵi Trỵ Thỵ Giỵi 2008.

Đỵu đặng nói là trong toàn bỵ kỵ hoỵch hành đỵng cỵa CĐNVTD/UC chỵng lỵi mỵu toan cỵa Công Sản Việt Nam và đỵ trỵ lỵi cho nhỵng kỵ làm tay sai cho bỵn chúng trong đỵp ĐHGTTG vỵa qua, do sỵ tham gia rỵt tích cỵc cỵa Công Đoàn Công Giáo Việt Nam tỵi Sydney. Nhỵ đỵ sỵc mỵnh và tinh thỵn cỵa đỵng hỵng Úc Châu đỵ gia tăng cao đỵ. Trỵc thành quỵ lỵn lao mà CĐNVTD/UC đỵ đỵt đỵc tỵ xin bày tỵ sỵ mỵn phỵc và biỵt ỵn. Tỵi nghĩ rỵng còn có rỵt nhiỵu ngۆi khỵp nỵi trên thỵ giỵi đỵ ngۆng mỵ nhỵ tỵi.

### NHỖNG ĐÓNG HỖNG THỖM



[Hình ảnh](#) Cuộc Đời Hạnh Phúc

Ngoài ra, trong ĐHGTTG thêm một công trình rất đáng chú ý, đó là hình ảnh Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI chúc lành cho lá Cờ Vàng, nhân tay ngài bôn trên Phụng Vụ Anh Dũng thu của Công Đấng Công Giáo Kitô tại Sydney dâng lên Ngài. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã thả quà lá Cờ Vàng vào công trình khẩn quà công. Hình ảnh này đã được nhanh chóng phát tán trên toàn thế giới qua hình ảnh Internet, và tôi tin là Hồng Y Phụng Vụ Minh Môn cũng đã được xem hình ảnh mà nhiều người gọi đó là hình ảnh chớ. Khi nhìn hình ảnh Cha Chung của Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ đã u ái mang trên lá Cờ Vàng chính nghĩa, tôi bôn hân xúc động và không cảm được niềm vui. Tôi chớ nhôn nhôn ngôn nhôn trong lá thớ của Hồng Y Phụng Vụ Minh Môn mà nghe đau nhói trong tim. Nhân đây tôi xin hân Hồng Y Phụng Vụ Minh Môn:

1. Hình ảnh Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI thả quà lá Cờ Vàng ba sớ công trên công, tay nay có trở thành: “một số công làm tốt nghiệp con đường hiệp thông” giữa Hồng Y Phụng Vụ Minh Môn với Chớ Chấn Kitô Cao của Giáo Hội Công Giáo La Mã hay không?

2. Hồng Y Phụng Vụ Minh Môn có đánh giá công chớ của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI thả quà lá Cờ Vàng ba sớ công là “chớ biu trở ngại cho một thói đớ mang tính đớ kháng” nhôn ngài đã dùng nhôn văn sách mé này đớ giữa Công Đấng Kitô tại Nam Tớ Nôn Công Sôn Hôn Ngoôn chúng tôi hay không?

## SỨ C CÔNG PHÁ KHỚ C LIỚ T

## Ý Chí và Sứ Mệnh của Công Đấng Ngự Trị Việt Tộc Do tại Úc Châu

T&#225;c Gi&#7843;: LM. Nguyễn Hữu Lộ

Th&#7913; B&#7843;y, 13 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2010 14:52

---

Sau khi ĐHGTTG tại Sydney kết thúc, tôi có nghe được nguồn tin nói rằng công nhân bão PMM hiện đang di chuyển đến thành phố Carthage, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ và có thể sắp trung thành một công nhân khác gây ra thiệt hại nặng cho Đấng Hỡi Thánh Mẫu mà Dòng Đấng Công sắp chuyển vào đầu tháng 8 sắp tới và tại Lourdes, Pháp Quốc để cùng với một số vị Bề trên quy định khác chuyển cuộc hành hương và Thánh Lễ tôn vinh Đấng Mẹ Lộ Đức. Tôi đưa tin này với sự dè dặt thận trọng, nhưng để các Cha và các Ban Trị Sự chú ý lo tìm biện pháp phòng ngừa bão.

Lá thư của Hoàng Y Phạm Minh Mụcn viết ngày 4/6/2008, trước tiên đã làm thân bại danh liệt cho chính tác giả của nó. Giờ này tôi mong rằng Hoàng Y Phạm Minh Mụcn nên lui về nhà vì con đường “mục vụ di dân” của ngài xem ra tận nay đã mọc lên quá nhiều chông gai và đầy chướng ngại.

Qua lá thư đó, Hoàng Y Phạm Minh Mụcn chững chạc đã tỏ hiện giá trị thân mình mà còn làm hoen ố trước vị Hoàng Y- là một bậc cao quý trong Giáo Hội Công Giáo. Trước vị này đã được vị Hoàng Y tiên khởi Trữnh Nhữ Khuê, và ba vị khác là Hoàng Y Trữnh Văn Căn, Hoàng Y Nguyễn Văn Thuần và Hoàng Y Phạm Đình Trọng là những vị Hoàng Y thánh thiện của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, được mọi người tôn kính đã góp công làm chiếu sáng đường ngai.

Qua lá thư đó, Hoàng Y Phạm Minh Mụcn làm thành một quả bom có sức tàn phá ghê gớm trong lòng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và hậu quả của sự tàn phá này sẽ không lường được.

Qua lá thư đó, Hoàng Y Phạm Minh Mụcn đã tỏ ra sự bất cẩn và đưa đến tình trạng uất hận cao độ trong Công Đấng Ngự Trị Việt Nam Hỡi Ngài và không để gì để ngạo bân nhân công sự trong Công Đấng Ngự Trị Việt Hỡi Ngài quên đi và tha thứ cho kẻ đã nhấc mìn một cách nặng nề như thế.

### KẾT LUẬN

Mặc dù vậy, xét cho cùng lá thư của Hoàng Y Phạm Minh Mụcn cũng có phần tích cực của nó. Nhờ lá thư đó mà để ngạo Việt Nam trong và ngoài nước, nhất là những Tu Sĩ và Giáo Dân Công Giáo Việt Nam Hỡi Ngài đã từng kêu gọi đóng góp tiền bạc cho Hoàng Y Phạm Minh Mụcn trong các chuyến đi “mục vụ di dân” của ngài, tận nay biết rõ được Hoàng Y Phạm Minh Mụcn là ai để rồi sẽ có hình thức tiếp đón cho thích hợp. Mặt khác, lá thư đó cũng có tác dụng nhắc nhở, đánh thức và thách thức tinh thần để tranh chấp Công Đấng Ngự Trị Nền Công Sự Hỡi

## Ý Chí và Số c M nh c a C ng Đ ng Ng i Vi t T Do t i Úc Châu

T&#225;c Gi&#7843;: LM. Nguy n H u L

Th&#7913; B&#7843;y, 13 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2010 14:52

---

Ngo i trong vi c b o v và phát huy chính nghĩa T Do d i bóng lá C Vàng ba s c đ , nh C ng Đ ng Ng i Vi t T Do Úc Châu đã bày t m t cách hùng h n trong l B M c ĐHGTTG t i Sydney ngày 20 tháng 7 năm 2008 v a qua.

Auckland, ngày 25 tháng 7 năm 2008

**Linh m c NGUY N H U L**

*Tuyên úy C ng Đ ng Công Giáo Vi t Nam t i Auckland , New Zealand*